



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 15 ตุลาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คิกออฟจ่ายเงินช่วยชาวนา	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. กษ.จัดยิ่งใหญ่หนุน้อมรำลึก'ร.9' 'ธ สถิตในดวงใจ...นรินทร์'	แนวหน้า
3. กรมชลพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้	แนวหน้า
4. คอลัมน์: เกษมราษฎร์: 'ปึกตู' จัดทัพแก้ทุกข์ชาวนบ้าน รับมือรอบทิศ สารพัดมือ	ไทยโพสต์
5. กสทช. เร่งตั้งกรรมการ 5G แห่งชาติ	เดลินิวส์
6. ดักคอยื้อ 'แบนสารพิษ' รับอะไรมา	คมชัดลึก
7. ชงนายกฯบีเล็ก 3 สาร เฝ้า กก. ถก 'สกัดโพลิก'	กรุงเทพธุรกิจ
8. ทส. บูรณาการ เตรียมความพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ....	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์: Worldwide Wealth by SCBAM: วิฤตหรือโอกาสการลงทุนตราสาร....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คมชัดลึก: ทางออกแบน - ไม่แบน 3 สาร	คมชัดลึก
11. ดันเกษตรปลอดภัยสู่วาระแห่งชาติ	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หัวข้อข่าว : คิกออฟจ่ายเงินช่วยชาวนา

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 25563 หน้า : 8 (ล่าง)

คิกออฟจ่ายเงินช่วยชาวนา

● ประกันข้าวเกี่ยวก่อน 16 ต.ค.



นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 งวดที่ 1 ประจำวันที่ 15 ต.ค. 62 เพื่อชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับผู้ที่คาดว่าจะเกี่ยวเกี่ยวก่อนวันที่ 16 ต.ค. 62 แล้ว โดยจะมีการจ่ายชดเชยรายได้ให้กับข้าวเปลือก 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,469.64 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 783.45 บาท ส่วนอีก 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย

สำหรับราคาตลาดอ้างอิงที่นำมาใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,723.09 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,651.05 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,530.369 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,216.55 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,926.86 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน แต่ทั้งเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : คิกออฟจ่ายเงินช่วยชาวนา

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25563 หน้า : 8 (ล่าง)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 ต.ค. 2562 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่ชี้แจงและมอบนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะคิกออฟการจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนาด้วย ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินงวดแรกสำหรับการประกันรายได้ข้าว

สำหรับเกษตรกรจะได้รับสิทธิรับส่วนต่างจากโครงการจะใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการคำนวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงของการประกันรายได้ ขณะที่ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายเงินชดเชย และช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการให้เกษตรกรได้รับทราบ ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการจ่ายเงินแก่เกษตรกร ธ.ก.ส. จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ โครงการประกันรายได้ชาวนาขางพาราจะเข้าที่ประชุม ครม. เมื่ออนุมัติแล้วกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวนาขางในวันที่ 1-15 พ.ย. 62 ที่จะถึงนี้ เป็นรอบแรก.

กษ.จัดยิ่งใหญ่หนุนมรฎก'ร.9' 'ธ' สถิตในดวงใจ...นิรันดร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯกล่าวเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานีว่า งานครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมหนุนมรฎกในพระมหากษัตริย์คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฝยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ ที่วางรากฐานพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้พสกนิกรยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน พลังงาน การสาธารณสุข การศึกษา การสาธารณสุขไปไกล รวมถึงการคมนาคมในเมืองใหญ่ พระองค์ได้พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางให้ชาวไทยยึดถือปฏิบัติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งแก้ปัญหาหลักการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่ ทรงมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การทำเกษตรที่ขึ้นอยู่กับความ

ไม่แน่นอนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผันผวนทางการตลาดและอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯหนุนนำแนวทางพระราชดำริและพระราชปณิธานขับเคลื่อนดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ว่า เกษตรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่นคง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายสทภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร” ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี มีกิจกรรมเพื่อให้พวงชนชาวไทยร่วมหนุนมรฎกในพระมหากษัตริย์คุณอันหาที่สุดมิได้ ประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษ และกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการ “พ่อแห่งแผ่นดิน” นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อชีพ” โดยเครือข่ายผู้หนุนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และ นิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัด

ของ สพฐ. จาก 5 จังหวัด กิจกรรมหนุนมรฎก อาทิ แรงบันดาลใจ ผู้นำประดิษฐ์บันทึก...ไว้ในใจนิรันดร และ ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และกิจกรรมพิเศษวันที่ 13 ตุลาคม เป็นการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมจุดเทียนหนุนมรฎกพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน รวมถึงกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้กว่า 300 บูธ อีกทั้ง มีการจัดแสดงการทำเกษตรอินทรีย์ กับโซน WISDOM FARM สะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาอินทรีย์ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านนิทรรศการเส้นสายลายผ้าที่บ้านเรือนไทย 4 ภาค ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

กรมชลพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ปี 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในภาคใต้ โดยสั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งในภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด และให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้เร็วที่สุด รวมถึงตรวจสอบอาคารและระบบชลประทานให้รองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด ปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ เพื่อไม่ให้เกิดกระทบพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ อีกทั้ง ยังย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึง รวดเร็วและทันเหตุการณ์

จากนั้นเดินทางไปเปิดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือรับอุทกภัยในภาคใต้ ปี 2562” พร้อม

ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องมือ เครื่องจักรเข้าประจำจุดเสี่ยง ซึ่งกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ 89 จุดใน 16 จังหวัด และเตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร อาทิ เครื่องสูบน้ำจำนวน 464 เครื่อง โดยติดตั้งแล้ว 49 เครื่อง สำรองอีก 415 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 300 เครื่อง ติดตั้งแล้ว 28 เครื่องและสำรองอีก 272 เครื่อง รถแทรกเตอร์และรถชุด 308 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ อีก 170 หน่วย รวมเครื่องจักรเครื่องมือทั้งหมด 1,242 หน่วย

ด้านดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำภาคใต้ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 2562) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง มีปริมาณน้ำรวมกัน 5,513 ล้านลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 46 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกัน 351 ล้านลบ.ม. และเขื่อนขนาดเล็ก 106 มีปริมาณน้ำรวมกัน 31 ล้านลบ.ม. จากการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะมีปริมาณน้ำรวมกัน 5,705 ล้านลบ.ม. และจากการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะมีปริมาณน้ำรวมกัน 5,930 ล้านลบ.ม.

'บิกตู' จัดทัพแก้ทุกข์ชาวบ้าน รับมือรอบทิศ สารพัดมือ

เกษมราษฎร์

วาดด้วยเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งเรื่องปากท้อง ปัญหาแรงงาน ปัญหาของเกษตรกร และปัญหาด้านอื่นๆ อีกมากมาย ที่ดูเหมือนเวลานี้จะค่อยๆ ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงต้นรัฐบาล "บิกตู" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เข้ามาทำงานในฐานะรัฐบาลเลือกตั้ง

ซึ่งแน่นอนว่าการบริหารจัดการมวลชนในรัฐบาลปัจจุบัน ย่อมใช้วิธีการที่แตกต่างจาก 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรัฐบาลทหาร หรือรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เพราะด้วยความที่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลผสมจากหลากหลายพรรคการเมือง มีนักการเมืองจากซ้ายต่างๆ เข้ามาเสริมทัพ ครม.ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้ "บิก

ตู" ได้มีดีที่มีประสบการณ์ คุณเคยกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เข้ามาช่วยสะสางปัญหาได้อย่างลงตัว และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี

ทำให้เวลานี้ไม่มีมือบรืนแรง ลงถนนขับไล่บิกตูข้างทำเนียบฯ จะมีบ้างก็แต่การเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเท่านั้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องถึงมือบิกตูลงมาเคลียร์ด้วยตัวเอง เพราะบิกตูได้จัดทัพวางคนที่สามารถเคลียร์ความเดือดร้อนของชาวบ้านไว้หมดแล้ว

อย่างปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่ชาวบ้านรวมตัวกันมาปักหลักชุมนุมทวงสัญญากันถึง กทม.กันอยู่หลายวัน ล่าสุด "นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงมาเคลียร์ปัญหาด้วยตัวเอง นัดถกคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นนัดแรก หลังตั้งคณะกรรมการกองทุน

ชุดใหม่ โดย "บิกตู" มอบหมายให้เป็นประธาน พร้อมดึงตัวแทนภาคเกษตรกรร่วมวงหารือด้วย

โดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับดำเนินงานกองทุนฟื้นฟู 2,463 ล้านบาท ในวงเงินปี 2563 พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเรื่องหนี้สิน และยังรับข้อเสนอ 7 ข้อ ตามคำเรียกร้องของเกษตรกรที่มาชุมนุม จนเป็นที่พอใจเกษตรกรส่งตัวแทนมามอบดอกไม้ขอบคุณกันถึงทำเนียบรัฐบาล

และอีกคนที่เข้าถึงมวลชนจนได้ใจ กระทั่ง "บิกตู" มอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่เจรจาแก้ปัญหาแทนนายก รัฐมนตรี คือ "นายเทวัญ ลิปตพัลลภ" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คนนี้ลงมาพบปะกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเยือนทำเนียบฯ ด้วยตัวเองอยู่บ่อยๆ

ทั้งกลุ่มสลัม 4 ภาค และกลุ่มสมัชชาคนจน ที่มาเรียกร้องให้รัฐบาลยุติดำเนินคดีที่ดินกับผู้ไร้ที่ดินทำกิน และไร้ที่อยู่อาศัย และยังเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทุนยุติธรรม เพื่อให้คนจนได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม

ซึ่งนายเทวัญได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็ว เป็นที่พอใจของผู้ชุมนุม โดยจะนำปัญหาความเดือดร้อนทั้งหมดประสานไปยังแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมีการนัดประชุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมในประเด็น



ความเดือดร้อนต่างๆ เป็นระยะอีกด้วย ส่วนมือดีอีกคนที่เข้ามาเสริมทัพ เคลียร์มืออบให้บิ๊กตู คือ “แรมโบ้อีสาน” นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายนี้เก่าประสบการณ์ มาช่วยงานที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลอีกแรง ทั้งออกหน้างานเป็นตัวแทนรัฐบาลรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน นั่งหัวโต๊ะ ถกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มต่างๆ งานงานมีความคืบหน้าไป

มาก มวลชนมีความพึงพอใจ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ตอนนี้ กับ ปม 3 สารพิษทางการเกษตร พา ราคาขวด คลอรีนไฟฟอส และไกลโฟเซต ที่มี “น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไล่รุกฆาตแก้ปัญหาให้ประชาชนตั้งแต่ต้น ท่ามกลางแรงกดดันที่มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ตาม รวมถึงมี “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ลุยแก้ปัญหานี้ด้วย ดังนั้น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งหมดจะผ่านกระบวนการแก้ไขจากฝ่ายต่างๆ ที่บิ๊กตูวางไว้เป็นอย่างดี **ทำให้เวลานี้การเดินทางของ “รัฐบาล” เพื่อดูแลทุกข์สุข และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยังคงไปได้ด้วยดี ส่วนวันข้างหน้าจะมีเหตุใดเข้ามาทำให้สะดุดหรือไม่ คงต้องดูกันต่อไป.**

กสทช. เร่งตั้งกรรมการ 5G แห่งชาติ

เลขาธิการ กสทช. เร่งตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ ยืนยันภายในเดือนค.ศ.2563 ภาคการผลิต-อุตสาหกรรม ได้ใช้งาน 5G แนนอน ก่อนจะขยายไปยังภาคประชาชนในปี 2565

นายฐากร ดัชนีชาติธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ค.ศ.2562 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้ามาหารือถึงเรื่องการตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพจัดตั้งคณะกรรมการ

กรรมการร่วมกับกสทช. ซึ่งจากการหารือร่วมกัน มีข้อสรุปว่าจะตั้งคณะกรรมการจำนวน 10-15 คน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ กสทช.ทำหน้าที่เลขาธิการของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กระทรวงดีอีเอสและกสทช.จะแยกกันไปขอร้องการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ก่อนจะมาหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปของโครงสร้างคณะกรรมการร่วมกัน คาดว่าจะสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน 5G เปิดให้บริการ 5G ในภาคการผลิต เช่น พื้นที่อีอีซี ภายใน ค.ศ.2563 โดยอาจมีเงื่อนไขให้ลงทุนไปก่อน ไม่ต้องจ่ายค่าประมูลตั้งแต่ปีแรก ส่วน

การเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วประเทศจะเกิดขึ้นในปี 2565

“คณะกรรมการ 5G ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อประมูล แต่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการต่อยอดการใช้ งาน 5G เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีกับประเทศไทย ซึ่งจากการรายงานที่สำนักงาน กสทช.สำรวจ พบว่า ราคาของใบอนุญาต 5G หากมีการเปิดประมูลนั้น ในราคา 100 เมกะเฮิร์ตซ์ จะมีราคาเท่ากับ 40% ของราคาใบอนุญาต 4G ที่ประมูลจำนวน 20 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งก็ทำให้ทราบว่า ราคาของใบอนุญาต 5G ที่มีการประมูลในต่างประเทศไม่ได้มีราคาแพงอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้”



ตักคอกยื้อ'แบนสารพิษ'รับอะโรมา

'มัญญา'จับตาผู้ทรงคุณวุฒิ-แฉกลุ่มเสียประโยชน์รังควาน

● “มัญญา” ตักคอกคณะกรรมการวัดอุ้นตราย “ไม่แบน” 3 สารพิษ พันธังต้องรับอะโรมาแน่ พร้อมจับตาผู้ทรงคุณวุฒิ แฉกลุ่มเสียประโยชน์ตามรังควาน ยัน 17 ต.ค. หนังสือมติ ยกเลิกการใช้ถึงมือนายกฯ แน่ ด้าน “อนุทิน” แจงปม รมต. เกี่ยวข้องไขก๊อกรวมมีฝ่ายนโยบาย

ความคืบหน้ากรณีทุกฝ่ายกำลังรอกการประชุมคณะกรรมการวัดอุ้นตรายภายในเดือนตุลาคมนี้ว่าจะมีมติแบน 3 สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามมติ คณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่โหวตเอกฉันท์ก่อนหน้านี้ โดยแกนนำ พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าหากไม่ยกเลิกการใช้สารพิษดังกล่าวทาง รัฐมนตรีและ ส.ส.ของพรรคพร้อมออกจากการร่วมรัฐบาลนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่สนามบินสุวรรณภูมิ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อน เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน ที่ประเทศ บรูไน ถึงกรณีการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด ให้มีผลวันที่ 1 ธันวาคม ว่า ในวันที่ 17 ตุลาคม จะนำหนังสือ มติ 9-0 ของคณะทำงานทั้ง 4 ฝ่าย

อ่านต่อหน้า 13

'แบนสารพิษ'

ให้แบน 3 สารทันที มีผลวันที่ 1 ธันวาคม นี้ พร้อมด้วยเอกสารรายละเอียดมาตรการ ยกเลิกใช้ 3 สารของกระทรวงเกษตรฯ ส่งให้ แก่นายกรัฐมนตรี ที่มีกรลงนามร่วมกับนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมกับสอบถามทำของ นายกฯ ในเรื่องนั้นว่ามีความเห็นอย่างไร ซึ่ง หนังสือแบน 3 สารพิษดังกล่าว จะทันบรรจุ เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวัดอุ้นตราย ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้

“ทั้งนี้ในส่วนของผู้แทนจากกระทรวง เกษตรฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่ใน ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็คงไม่ได้วิเศษจาก ไหน เพราะมาจากพี่น้องชาวไทย ต้องฟังเสียง คนไทย เราขอให้เปิดเผยการประชุม และ เชื่อ ว่ากรรมการในส่วนข้าราชการทุกคนฟังเจ้า กระทรวง” น.ส.มัญญา กล่าว และว่า สำหรับ ประเด็นสารทดแทนที่ถูกลบออกไปแล้ว ยัง “ไม่มีนั้น ทำให้ที่ผ่านมารวมการไม่แบน ตนได้ ประสานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่าเรามีมติ

แบน 3 สาร ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตอบ มาว่าทุกครั้งที่ต้องถามเรื่องสารทดแทนเพราะ กระทรวงเกษตรฯ มีหนังสือไปไม่ชัดเจนและ ไม่ครอบคลุมมาตรการวิธีทำเกษตรปลอดสาร แต่ครั้งนี้ทุกประเด็นชัดเจนทั้งการแบนสารพิษ และมาตรการเกษตรอินทรีย์ วิธีใช้เครื่องจักร กลททดแทน นอกจากนี้จะให้ปลัดกระทรวง เกษตรฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี กรมวิชาการเกษตร ตั้งคณะทำงานร่วมกันเข้า ตรวจสอบสารเคมี 3 ชนิดแต่ละบริษัท เพื่อ วางแผนอย่างรัดกุมไม่ให้มาใช้ทางการเกษตร อย่งไรก็ตามขณะนี้ยังมีสารเคมีมาหาผู้นำมา แผลงอีกเป็นหลายร้อยชนิดในท้องตลาดที่จะ ต้องดูแลมาตรการกำกับให้เกิดความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ในการประชุม คณะกรรมการวัดอุ้นตรายที่มีการเปลี่ยนตัว กรรมการบางส่วนในปีของข้าราชการและมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสัดส่วนมากอาจมีมติไม่ แบนสารพิษจนส่งผลให้รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจ ไทยต้องลาออก น.ส.มัญญา กล่าวว่า ไม่กังวล และไม่ต้องลาออก เพราะกระทรวงเกษตรฯ มี หนังสือกำชับ 4 ผู้แทนของกระทรวงให้รับผิดชอบ

ขอการแบนสารตามมติ 9-0 ของคณะทำงาน 4 ฝ่าย และยืนยันพรรคภูมิใจไทยเห็นในทาง เดียวกัน กำชับข้าราชการทุกคนแบน “ไม่มีใคร ผิดผู้บังคับบัญชา แต่ในด้านการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเปิดหน้าทั้งหมด ถามว่าจะเอา 3 สารไว้ เพื่ออะไร ผ่าไปถามด้วย ยังเชื่อว่าต้องฟังเสียง ประชาชน และ รมว.อุตสาหกรรม ได้เน้นย้ำ จะทำตามมติของกระทรวงเกษตรฯ

“ถามว่าหนักใจไหม ต้องดูกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิเป็นคนไทย สัญชาติไทย ถ้าท่านไม่ใช่คน ไทย ก็ตีตัวเรื้อรังบินออกนอกประเทศไปเลย ครั้งนี้มั่นใจ 90% แบนได้ไม่มีพลิกใจ ถ้าพลิก ไม่ทราบว่าจะอะไรจะมั่งได้ มีการเปลี่ยนแปลง พันธังได้เลยว่าจะรับอะโรมาแน่ ที่คนไทยรู้ๆ กัน ว่าอะไรที่รับมาแล้วทำให้เปลี่ยนคนได้ และ ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไร กระทั่งส่งคนตามแอนตี้ ดิจัน ถือป้ายประท้วง ขอให้เลิกคิด หยุดทำ” น.ส.มัญญา กล่าว และว่า วันที่ 22 ตุลาคม ที่มีการประชุมคณะกรรมการวัดอุ้นตรายต้อง ไปนั่งเผ่าหน้าห้องแน่นอน เพราะเรายังแมนๆ รับผิดชอบเองทำอะไรทุกอย่าง ทางคณะกรรมการ วัดอุ้นตรายจะไม่รับผิดชอบในส่วนประชาชน เลยหรือ ถ้ายังปิดหน้าเป็นไอ้ไม่รักจับ ซึ่งเรื่อง แบนสารเคมีดำเนินการมา 2 ปีแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามกรณีแกนนำเกษตรกรที่ สนับสนุนให้ใช้ 3 สารเคมี จะชอบรายชื่อ เกษตรกรจำนวน 5 แสนราย ที่ต้องการใช้ สารไปฟ้องศาลปกครอง ให้ชะลอการแบน สารพิษ น.ส.มัญญา กล่าวว่า ขอถามถึง รายชื่อเกษตรกร 4-5 แสนคน ได้มออย่างไร การไปเอารายชื่อมาไม่รอดสายตาประชาชน ที่ดูอยู่ รวมทั้งคนไปชุมนุมด้วย พบมีคนไป ถวายข้าวบ้านจะใช้สารไหม ให้ลงชื่อจะให้ยาฆ่า แมลงมาใช้ฟรี ซึ่งขอบอกไปเจอกันได้บนศาล ทุกเมื่อ พร้อมขึ้นศาลเพื่อประชาชนชาวไทย

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ใน รายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” กรณีมีรายงานข่าวว่าพร้อมนำรัฐมนตรีสังกัด พรรคภูมิใจไทยลาออกหากคณะกรรมการ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6454

หน้า: 4(บน), 13

Col.Inch: 57.02 Ad Value: 61,581.60

PRValue (x3): 184,744.80

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตักค้อย้อ'แบนสารพิษ'รับอะไรมา

วัดอุอินทรายมีมติไม่แบนสารเคมีอันตรายว่า
เรื่องนี้มี การนำเสนอมานานไปมาก ก่อน
หน้านั้นนายธาดา ไทยเศรษฐ์ ได้ให้สัมภาษณ์
เรื่องนี้ว่าถ้าดูแลข้าราชการไม่ได้รัฐมนตรีก็
ควรลาออกไป หลังจากนั้นก็มีผู้สื่อข่าวมาถาม
จนถึงเรื่องนี้ ก็ตอบไปว่าใช่ ถ้าข้าราชการ
ในกระทรวงที่รัฐมนตรีแต่ละคนดูแลอยู่ต้อง
ไปโหวตในคณะกรรมการวัดอุอินทราย เช่น
กระทรวงสาธารณสุข ไปโหวตสนับสนุน
ทั้งที่กระทรวงมีมติอย่างชัดเจนว่าให้แบน
สารเคมี รมว.สาธารณสุข ก็ต้องลาออก ส่วน
กรรมการที่มาจากกระทรวงไหนลงมติสวนกับ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นก็ต้อง
ลาออก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้อยู่ที่ดูจากทุก
กระทรวงไม่มีใครเอาสารเคมีนี้ จึงเหลือเพียง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลให้ต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ชงนายกขบ้เล็ก3สาร เผ้ากก.ถก'สกััดเฝพลก'

กรุงเทพธุรกิจ • “มัญญา”เตรียมแจง
นายกขบ้แบน 3 สารเคมีเกษตรใน
สภาฯ 17 ต.ค. มันใจมต กก.วตถุอันตราย
ไม่พลกเฝ จอเผ้าหน้าห้องประชุมเอง
22 ต.ค.ล้นทุกอย่างต้องจบ “อนุทิน”
ค่านโยนนายกขบ้ ออก พ.ร.ก.ห้ามใช้
ซึ่งเป็นงาน รมต.ที่ต้องรับผดชอบ ขณะ
ที่เรือช่าย 686 องค์กรเตรียมเคลื่อนไหว
กตตั้น กก.เร่งแบน

ความพยายามในการแบนสารเคมี
อันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด ประกอบด้วย
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ
ไกลโฟเซต ให้มีผลวันที่ 1 ธ.ค.2562 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้จะมี

กระแสต่อต้านจากบางกลุ่ม ทั้งนี้ในการ
ประชุมคณะกรรมการวตถุอันตราย เพื่อ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 22 ต.ค.นี้
หลายฝ่ายได้จับตาวาคณะกรรมการซึ่ง
อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จะมีความเห็นแย้งกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงหรือไม่

วานนี้ (14 ต.ค.) น.ส.มัญญา
ไทยเศรษฐี รมช.เกษตรและสหกรณ์
ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุม
รัฐมนตรีเกษตรและป้าไม่อาเขียน
ที่ประเทศบรูไนว่า ได้ทำหนังสือชี้แจง
มติ 9 ต่อ 0 แบน 3 สารพิษ ส่งไปให้
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ

สหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 10 ต.ค.และ
คงจะได้รับหนังสือในวันนี้ (14 ต.ค.)
รวมถึงได้ประสานกับปลัดกระทรวง
เกษตรฯ ให้ทำหนังสือส่งให้กับปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุมมติสารพิษ

ส่วนกระทรวงเกษตรฯ ได้กำชับ
ผู้ที่จะเข้าไปประชุมในคณะกรรมการ
วตถุอันตรายว่า ในเมื่อรับผดชอบ ใน
การลงมติครั้งนี้ ซึ่งเป็นมติของกระทรวง
เกษตรฯ ก็ต้องลงตามมติตามที่ส่งไป
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ
ต้องกำชับว่า ตัวเองมีนโยบายอย่างไร

อ่านต่อหน้า 13

▶ ต่อจากหน้า 16

ชงนายกข

กับกรรมการวตถุอันตรายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก็จะทำให้เรื่องนี้ก็จะดูง่ายขึ้น

เมื่อถามถึงกรณีข้าราชการในคณะ
กรรมการวตถุอันตราย อาจไม่ฟังระดับ
รัฐมนตรี น.ส.มัญญา กล่าวว่า เป็นไปไม่
ได้ที่จะไม่ฟัง ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ
รัฐมนตรีทั้ง 4 คน คงไม่ต้องกังวลแล้ว คิดว่า
เป็นเสียงเดียวกันหมด แต่ผู้ทรงคุณวุฒิก็
ต้องไปว่ากันอีกที เพราะเราไม่สามารถไป
กำหนดได้ มันใจว่าขณะนี้แนวโน้มจะแบนได้

90% ซึ่งในวันที่ 22 ต.ค.62 ตนจะไปติดตาม
มติคณะกรรมการวตถุอันตรายด้วยตนเอง

“จริงๆ แล้วผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านก็ไม่
ได้วิเคราะห์มาจากไหน ท่านก็เป็นพี่น้อง
ประชาชนชาวไทย ท่านก็ต้องฟังเสียงพี่น้อง
ชาวไทย ทุกคนต้องเปิดหน้าถามว่า จะเอาไว้
เพื่ออะไร ต้องไปถามผู้ทรงคุณวุฒิ แต่คิดว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ต้องฟังเสียงประชาชน ในเมื่อ
กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าจะทำตามมติ
ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ส่งไป จะยึดออกไปปี
สองปี เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว จะแย้งได้อย่างไร
จะเอาข้อไหนมาแย้ง ถามว่าหนักใจไหม
ถ้าเขายังเป็นคนไทยอยู่ สัญชาติไทย เชื่อชาติ
ไทย อยู่ในประเทศไทย ท่านก็ต้องฟังเสียง
ของประชาชน แต่ถ้าท่านไม่ใช่คนไทย ไม่ได้
กินข้าวอยู่กับคนไทย ท่านก็ตีตัวออกไปนอก
ประเทศได้เลย” รมช.เกษตรฯ กล่าว

“มัญญา”เล็งแจงนายกขในสภาฯ

เมื่อถามว่ามองว่าเป็นการยื่นหรือไม่นั้น
น.ส.มัญญา กล่าวว่า “ในวันที่ 22 ต.ค.เรื่องนี้
ต้องจบ ดิฉันได้เตรียมกราบเรียนนายกรัฐมนตร
ในวันที่ 17 ต.ค.ในที่ประชุมสภาฯ ว่ากระทรวง
เกษตรฯ มีมติตามบัญชาของนายกข รวม
ถึงส่งหนังสือให้กับ รมว.สาธารณสุข แล้ว
ส่วนตัวมันใจว่าไม่มีพลกเฝ แต่ถ้ามีการพลกเฝ
หรือมีการเปลี่ยนแปลง ฟันธงได้เลยว่า
คุณต้องรับอะไรมาแน่”

ผู้สื่อข่าวถามว่า รับอะไรมานั้น หมายถึงอะไร น.ส.มณีนุชฯ กล่าวว่า “รับอะไรที่ทำให้คนเราเปลี่ยนไปได้ แต่บอกไว้เลยว่า ไม่ว่าจะลืบบป้อย่างไร หรือจะอย่างไร หรือจะใช้คนมาแอนตี้ดิฉัน บอกได้เลยว่าขอให้เลิกคิดหยุดเถอะ อย่าทำอะไรแบบนั้นมันดูไม่ดี”

สิ้น22ต.ค.เผ้าหน้าห้องประชุมกก.

“วันที่ 22 ต.ค.มีประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดิฉันต้องไปนั่งเผ้าหน้าห้องแน่นอน เพราะเรายังแมนๆ รับผิดชอบเองทำเองทุกอย่าง ทางคณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อประชาชนเลยหรือ ถ้ายังปิดหน้าเป็นไอ้ไม่ก็จบ ซึ่งเรื่องเบนสารเคมีดำเนินการมา 2 ปี แล้วถ้าสต็อกยังมีสารอีกมาก ถือว่าล้นล้นเข้ามา”

เมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรม.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกมาระบุหากเบน 3 สารพิษไม่ได้ 4 รัฐมนตรีของภูมิใจไทย จะลาออก น.ส.มณีนุชฯ กล่าวว่า ยืนยันว่าในส่วนของตัวเองคงไม่ลาออก เพราะได้ทำหน้าที่เสนอแนะไปแล้ว “คุณห้ามทำผิดไปจากมติกระทรวง”

น.ส.มณีนุชฯ ยังกล่าวถึงการหาสารชนิดอื่นทดแทนว่าจริงๆ สารทดแทนก็คือเกษตรอินทรีย์ และวิถีชีวิตของชาวไทย ก็มีอยู่แล้ว ผู้ที่นำเข้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนนำเข้ข้อย่อยลง ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกของวัตถุอันตราย หลังจากเบนอีกขั้นตอน

ถามกลุ่มหนุนได้ 5 แส่นชื่ออย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีแกนนำเกษตรกรกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่หนุนให้ใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว และเตรียมยื่นศาลปกครองให้คุ้มครองการใช้ฉุกเฉิน โดยอ้างว่าเกษตรกร 5 แส่นคนยังจำเป็นต้องใช้น.ส.มณีนุชฯ กล่าวว่า ขอถามถึงรายชื่อเกษตรกร 4-5 แส่นรายได้มาอย่างไร ซึ่งการไปเอารายชื่อมาไม่รอดสายตาพี่น้องประชาชนที่อยู่รวมกันทั้งคนไปชุมนุมด้วย พบว่ามีคนไปถามชาวบ้านจะใช้สารไหมให้ลงชื่อจะให้ยาฆ่าแมลงมาใช้ฟรี มีการเดินไปถามชาวบ้าน และชาวบ้านยังไม่ทราบว่

เอารายชื่อมาไปทำอะไร ไปเจอกันได้บนศาลทุกเมื่อ ตนพร้อมขึ้นศาล

แจงปมยกที่มรมต.ภูมิใจไทยออก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรม.สาธารณสุข(สธ.) หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เจาะลึกทั่วไทยInside Thailand” ถึงกระแสข่าว พร้อมนำรัฐมนตรีสังกัดพรรคภูมิใจไทยลาออก หากมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่เบน 3 สารเคมีเกษตรว่า เรื่องนี้มีการบิดเบือนไปมาก ข้อเท็จจริงเนื่องจากมีผู้สื่อข่าวมาถามตนในวันที่พรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่ จ.พิจิตร ซึ่งก่อนหน้านั้นนายธาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า ถ้าดูแลข้าราชการไม่ได้ รัฐมนตรีก็ควรลาออกไป

หลังจากนั้น มีผู้สื่อข่าวมาถามตนถึงเรื่องนี้ ตนก็ได้ตอบว่า ใช่ ถ้าข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีแต่ละคนดูแลอยู่ ต้องไปโหวตในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เช่น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ซึ่งมีปลัด สธ. และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นกรรมการไปโหวตสนับสนุนต่างๆ ที่ สธ. มีมติอย่างชัดเจนว่าให้มีการเบนสารเคมีเหล่านี้ รรม.สาธารณสุขก็ต้องลาออก กรรมการที่มาจากกระทรวงไหน ลงมติสวนกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ก็ต้องลาออก

อย่างไรกระทรวงคมนาคมมี 2 คน คืออธิบดีกรมขนส่งทางบก และอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งรรม.คมนาคม เห็นว่าควรเบน แต่ถ้าผู้แทนทั้ง 2 ท่าน โหวตสนับสนุน รรม.คมนาคมก็ต้องลาออกจากตำแหน่งเพราะถือว่า ไม่สามารถกำกับดูแลได้

ก่อนหน้านั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รรม.เกษตรฯ ได้ให้สัมภาษณ์แล้วว่า พร้อมทั้งจะเบนและพร้อมที่จะแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข ถ้า 3 คนแถลงข่าว หรือมีท่าที่ไม่สนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีชัดเจนอยู่แล้ว ส่วน น.ส.มณีนุชฯ ดูกรมวิชาการเกษตร ซึ่งก่อนจะเข้ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย กรมวิชาการเกษตรจะต้องส่งข้อมูลเข้ไปก่อนอยู่แล้ว ทุกวันนี้ที่เข้

ก็ชัดเจนซึ่งมองว่าถ้ากรมวิชาการเกษตรบอกว่าเห็นสมควรจะเบน ก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนขออย่าไปกังวลว่าจะออกหรือไม่ออก ให้กังวลว่าจะเบนหรือไม่เบนดีกว่า

ไม่เห็นด้วยให้นายกฯออก พรก.

ส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจพิเศษออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) ห้ามใช้สารเคมีในภาคเกษตรว่า ตนไม่เห็นด้วยเพราะนายกฯ มีคณะรัฐมนตรี 30 กว่าคนของแค่นี้ทำไม่ได้ ต้องสั่งให้ท่านทำ ก็นับว่าเราไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ถึงต้องสั่งไปให้ท่านทำ เรื่องที่เรามีคณะกรรมการ ก็มีการกำหนดชัดเจนว่า จะออกนโยบายไหน ต้องทำอะไร ดังนั้นทางที่ดี ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ไม่ใช่การมัดมือชก โดยไม่มีมติอะไร คงไม่ใช่วิสัยที่ดี

686 องค์กรนัดเคลื่อนไหวเบน

ขณะเดียวกัน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวว่า ก่อนวันที่ 22 ต.ค.นี้ ทางเครือข่าย 686 องค์กรจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่จากตัวแทนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ ที่สนับสนุนการเบนสารเคมีอันตรายใน 2 ระดับ คือ 1.รวมพลังกันยื่นหนังสือต่อรัฐบาลผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด และ 2.ในวันที่ 21- 22 ต.ค.จะมีการร่วมกันเคลื่อนไหวใหญ่ทั่วประเทศ จากตัวแทน 686 องค์กรเพื่อกดดันให้มีการเบนสารเคมีด้วย

“ขณะนี้ น่าจะมีความพยายามจากบริษัทสารพิษในการลอบบีผลโหวตกันอย่างมากมาย จึงอยากขอเตือนฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ต้องรับฟังข้อมูลและรู้เท่าทันบริษัทสารพิษด้วย และที่สำคัญต้องมีการทามาตรการรองรับการหาสารทดแทน สารที่จะถูกเบนด้วย โดยเฉพาะการดูแลเกษตรกร 4 แส่นคน ที่มีการลงชื่อว่าการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อโดยรัฐบาลต้องมีการแนะนำสารที่ปลอดภัยเพื่อนำมาทดแทน สารที่จะถูกเบน รวมทั้งดูแลเรื่องต้นทุนให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ด้วย หากมีการเบนสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดแล้ว” นายวิฑูรย์กล่าว

ทส. บูรณาการ เตรียมความพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ตั้งเป้าลดจุดความร้อนเป็น 0

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธาน มอบนโยบาย เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับมอบนโยบายประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน โดยในการมอบนโยบายครั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าว



ว่า ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเป็นปัญหาที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชน และสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาโดยเร็ว จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ทุ่มเท สรรกำลัง และทรัพยากรเพื่อหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละออง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจเชิงวิชาการที่ถูกต้อง ให้กับประชาชน ในลักษณะของชุดข้อมูลเดียวกัน น่าสนใจ เข้าถึงได้ง่าย สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนถึงการดำเนินงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ปัญหา กระทรวงมหาดไทย มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดติดตามสถานการณ์และบูรณาการการสั่งการป้องกันและควบคุมการเผาในแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด (Single Command) ตั้งแต่



ระดับจังหวัด อำเภอ จนถึงระดับตำบล โดยเฉพาะตำบลที่เสี่ยงการเผาข้าวภาค กระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนการลาดตระเวนและดับไฟทางภาคพื้นดินและทางอากาศหรือการรอบความร่วมมือคณะกรรมการชายแดน เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมการเผาบริเวณชายแดน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ป่าให้เป็น 0 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 63 รวมทั้งระดมสรรพกำลังอุปกรณ์ เครื่องมือ จากนอกพื้นที่มาสนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่า และให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับประเทศ ในอนุภูมิภาคสุมาตรา ในการทำงานหมอกควันข้ามแดน กระทรวงคมนาคม กวดขันไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ริมทางหลวงโดยเด็ดขาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนพื้นที่เกษตรทั้งหมดใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ไปสู่การเป็นเกษตรปลอดการเผาภายใน 3 ปี กำกับภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งดการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากการบุกรุกป่า และเตรียมความพร้อมในการทำฝนหลวง ในช่วงวิกฤติหมอกควัน

หลังจากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานด้านการเผาลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี บริเวณลานหน้าศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือร่วมใจปล่อยขบวนด้วย ทั้งนี้ ขบวนคาราวานประกอบด้วยรถและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกันกว่า 100 คัน เพื่อเดินทางไปเตรียมความพร้อมใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย



ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่านแพร่ พะเยา ลำพูน ตาก และจังหวัดลำปาง
อนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาใน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกำเนิด) (การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (ปี 2562 - 2564) และระยะยาว (ปี 2565 - 2567) และมาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ (การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (ปี 2562 - 2564) และระยะยาว (ปี 2565 - 2567) ทั้งนี้ แผนดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาและระยะหนึ่ง

วิฤตหรือโอกาสการลงทุนตราสารหนี้ จากสงครามการค้า



โดย รณรงค์ศักดิ์ ปาอดมีชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคงไม่มีใครปฏิเสธว่า “สงครามการค้า” ส่งผลกระทบต่อใครหลายคนทั้งทางตรงและทางอ้อม มากบ้าง น้อยมากแตกต่างกันไป วันหนึ่งผมจึงขอย้อนที่มาของสงครามการค้าและผลกระทบต่อเกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

หลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ในปี 2016 ทรัมป์ได้ดำเนินนโยบายต่างๆ ตามที่เคยได้ประกาศในช่วงหาเสียงไว้และหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายทางการค้า ซึ่งสิ่งที่ทรัมป์เรียกร้องจากประเทศคู่ค้า คือ “การค้าที่เป็นธรรม” โดยวิธีการที่สหรัฐฯ นำมาใช้ คือ การเข้าไปดูตัวเลขนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าต่างๆ พบว่ามีหลายประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เช่น กลุ่มประเทศยุโรป แคนาดา เม็กซิโก และจีน โดยจีนถือเป็นประเทศที่เกินดุลทางการค้ากับสหรัฐฯ มากที่สุด โดยข้อมูล ณ ปี 2018 สหรัฐฯ นำสินค้าเข้าจากจีนเป็นมูลค่ากว่า 540 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่จีนนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพียงแค่ 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะกล่าวได้ว่าสหรัฐฯขาดดุลการค้ากับจีนอยู่มากกว่า 420 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นสหรัฐฯ จึงต้องทำทุกทางเพื่อลดการขาดดุลการค้าและวิธีการที่ทำได้ดีก็คือ การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะประเทศจีน และสหรัฐฯ ยังต้องการให้บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ไปตั้งฐานการผลิตในจีนเนื่องจากค่าแรงงานที่ต่ำกว่าหันกลับมาตั้งฐานการผลิตที่สหรัฐฯ โดยอ้างว่าจีนได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ไปตั้งฐานการผลิตที่จีน เพราะจีนบีบบังคับให้บริษัทที่ไปลงทุนในประเทศตนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ด้วย

สงครามการค้าเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง โดยสงครามการค้าลุกลามจากการตั้งกำแพงภาษีบนสินค้าจีน คู่สงครามสินค้าเทคโนโลยี (tech war) และล่าสุดคู่สงครามค่าเงิน (currency war) ทั้งสองประเทศก็ผลัดกันประกาศขึ้นภาษีตอบโต้กันไปมาบนสินค้านำเข้าที่เหลือเกือบทั้งหมด ในปี 2019 นี้เอง สหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน 25% มูลค่ากว่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่ากว่า 300 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้จีนได้ตอบโต้โดยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ อีกประมาณ 60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีกรณีของ Huawei ที่สหรัฐฯ ประกาศว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก Huawei เป็นภัยต่อความมั่นคงส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจกับยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมจากจีนได้ รวมไปถึงการแบนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสอดแนม เช่น กล้อง CCTV ฯลฯ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะฆนตลจีนเฉิง กรณีของชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ สำหรับการตอบโต้จากจีนก็ไม่ได้อดไปกว่ากัน เช่น การจำกัดการส่งออกแร่หายาก รวมไปถึงการที่ทางการจีนจัดทำบัญชีดำ บุคคล-บริษัทต่างชาติที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยบริษัทสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ FedEx ยักษ์ใหญ่ในการขนส่ง ล่าสุด ทรัมป์ประกาศเลื่อนขึ้นภาษีสินค้าจีนในอัตรา 30% ออกไปเป็นกลางเดือนตุลาคม ขณะที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรแห่งจีนเปิดเผยว่า ทางการจีนตัดสินใจจะนำเข้า “ถั่วเหลือง” ของสหรัฐฯ มากขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 10 ไร่วางเรือ หรือประมาณ 600,000 ตัน หลังจากที่มีการเจรจาทางการค้าระหว่างผู้แทนของจีนและสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางบวก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 มีข้อโต้แย้งกัน ผลกระทบที่ตามมาไม่ได้ส่งผลเสียเพียงแค่ 2 ประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิต (supply chain) ทั้งหมดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

สำหรับประเทศไทย ความไม่แน่นอนในนโยบายการค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและนักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ ซึ่งผลกระทบต่อหนี้ได้ลุกลามต่อเนื่องไปยังตลาดการเงินและตลาดหุ้น โดยนักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่น ตราสารทุน และย้ายมาลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าและยังคงให้ผลตอบแทนที่แน่นอน ทำให้มีแรงซื้อเข้ามากระตุ้นตลาดตราสารหนี้ ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารต่างๆ เนื่องจากทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นจากสงครามการค้าที่ไม่มีการยุติลง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีก โดยถ้าดูจากอัตราผลตอบแทนรวมของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1-10 ปี ในปี 2019 จนถึง 26 กันยายนที่ผ่านมา ให้ผลตอบแทนกว่า 6% เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนรวมของราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET Total Return Index ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8% ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนจากตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารทุน กลับให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งให้เห็นว่าในวันที่โลกเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า นักลงทุนยังมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้

สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ ยังคงเป็นความคืบหน้าในการเจรจาระหว่าง 2 มหาอำนาจ โดยตลาดตราสารหนี้จะยังคงได้รับแรงหนุนจากเงินลงทุนในกรณีที่สงครามการค้ายังไม่สามารถหาจุดตรงกลางของการเจรจาการค้าได้ หรือกรณีเลวร้ายที่สุดคือ ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และสถานการณ์รุนแรงขึ้นโดยต่างฝ่ายต่างตอบโต้กัน อย่างไรก็ตาม หากรทั้ง 2 ฝ่ายสามารถหาข้อสรุปกันได้ จะเป็นกรณีที่ที่ดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นและเป็นสัญญาณให้มีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปยังตราสารทุนเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้มีแรงขายในตลาดตราสารหนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับ.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6454

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 47.84

Ad Value: 51,667.20

PRValue (x3): 155,001.60

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: ทางออกแบน-ไม่แบน 3 สาร

แบน เจาะข่าว ก้าวไทย คม·ชัด·ลึก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 6454 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

ทางออกแบน-ไม่แบน 3 สาร

ตามโครงสร้างของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งจัดตั้งตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 คณะกรรมการจะมาจาก 29 หน่วยงาน ซึ่งตามกฎหมายฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม นี้ กรรมการลดเหลือ 27 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่ประธานโดยตำแหน่ง แต่ถ้าหากคณะกรรมการจะประชุมกันวันที่ 22 ตุลาคม ประธานโดยตำแหน่งคือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปลัดกระทรวงพลังงาน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน

จนถึงขณะนี้ มาตรการแบน 3 สารเคมีเกษตรคือ พาราควอต

คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามแนวทางของฝ่ายการเมืองที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามกระแสเรียกร้องของประชาคมต่อต้านสารพิษทางการเกษตร คือยกเลิกการใช้โดยเด็ดขาดในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ก็ยังถือว่าเป็นวิวาทะ เพราะยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ชัดเจนว่า ผลจะออกมาอย่างไร เพราะสุดท้ายแล้ว ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีอำนาจชี้ขาดตามกฎหมาย โดยเฉพาะในคณะกรรมการชุดนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิถึง 8 คน ซึ่งไม่ได้ได้อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายการเมือง จึงไม่จำเป็นต้องทำตามนโยบายแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ในส่วนของคณะกรรมการที่มาจากภาครัฐ ก็เชื่อว่า ทุกเสียงจะเดินตามการสั่งการของรัฐมนตรี ซึ่งกรณีนี้มีเดิมพันที่ว่า รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นๆ จะต้องแสดงความรับผิดชอบ หากตัวแทนของกระทรวงโหวตสวนทางกับนโยบาย

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6454

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 47.84

Ad Value: 51,667.20

PRValue (x3): 155,001.60

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: ทางออกแบน-ไม่แบน 3 สาร

ที่ผ่านมา ฝ่ายที่สนับสนุนการใช้สารเคมีเกษตร นอกจากจะให้
เหตุผลเรื่องความปลอดภัยที่เพียงพอหากใช้ถูกวิธีและความจำเป็นของภาค
เกษตรกรรมแล้ว พวกเขายังอ้างว่า หากแบนสารเคมีเกษตรแล้ว อาจจะถูก
ฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ในกรณีนี้เช่น หากมองในแง่ของผู้บริโภค รวมทั้งผู้
อาจจะได้รับผลกระทบจากสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ก็มีสิทธิที่จะดำเนินการทาง
กฎหมายด้วยเช่นกัน ในแง่นี้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ก็น่าจะอยู่ใน
เป้าหมายของการฟ้องร้องด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะลงมติลับหรือเปิดเผย หากผู้
เสียหายสามารถแสดงหลักฐานและเหตุผลแม่นยำเพียงพอ โดยการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในชั้นศาล ซึ่งที่ผ่านมาเรามีข้อมูลทางวิชาการและเสียงทักท้วงจาก
ภาคประชาชน โดยเฉพาะในแวดวงกรแพทย์และสาธารณสุขถึงอันตรายของ
สารเคมีเกษตร ซึ่งก็น่าจะเป็นข้อบ่งชี้ในการฟ้องร้องได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญทุกฉบับ
นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ก็บัญญัติคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วย โดยเฉพาะที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสมฯ ทั้งยังให้สิทธิชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคลอีกด้วย นอกจากความรับผิดชอบทางกฎหมายที่บังคับใช้กับทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกันแล้ว ในส่วนของฝ่ายนโยบาย ก็ควรเร่งจัดทำรายละเอียด
แผนงานสนับสนุนการใช้สารทดแทน หรือจักรกลเกษตร รวมทั้งมาตรการ
อื่น เช่น เงินอุดหนุน ซึ่งต้องรวดเร็วฉับไว ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า นโยบาย
ประชานิยมอื่นๆ ที่ใช้เรียกคะแนนเสียงแบบปัจจุบันทันด่วน

ดันเกษตรปลอดภัยสู่วาระแห่งชาติ

● ตั้งไข่ระดับตำบลสู่ครัวของโลก ● ส.อ.ท.โตดัดท้ายค้ำ3สารพิษ

นายศักดิ์ชัย อุ้นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศนโยบายเกษตรปลอดภัย เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในระยะเร่งด่วน ก่อนก้าวสู่เกษตรอินทรีย์ ใน 10 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยยกระดับสินค้าเกษตรของไทยให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนให้กับโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อส่งออกได้ ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ครัวโลกที่มีศักยภาพในอนาคต

“ผมได้เสนอกระทรวงเกษตรฯ ว่าภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แต่เรากลับมองข้ามความได้เปรียบดังกล่าว ทำให้ขาดการยกระดับคุณภาพการผลิต เพราะวันนี้เกษตรกรไทยยังคงเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เพราะขาดความรู้เงินทุน ตลาดและนวัตกรรม จึงทำให้สินค้าเกษตรไทยบางส่วนเกิดปัญหาไม่ปลอดภัย มีสารตกค้างไม่สามารถส่งออกได้ตามมาตรฐานระดับโลก จึงต้องมุ่งทำให้เป็นเกษตรปลอดภัยก่อน เพื่อให้เกิดความรู้แล้วจึงขยับไปสู่เกษตรอินทรีย์”

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะนำนวัตกรรมมายกระดับวิถีชีวิตทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 ด้วยการมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตร แต่หากวัตถุดิบสำคัญทางการเกษตรไม่ปลอดภัยก็ย่อมกระทบต่อกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมอาหารเช่นกัน แนวทางการทำเกษตรปลอดภัยที่ ส.อ.ท.ได้เสนอให้พิจารณา ได้แก่ หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อประกาศพื้นที่เป็นเกษตรปลอดภัยจากสารปนเปื้อน โดยเริ่มจากหนึ่งตำบลเกษตรปลอดภัย หนึ่งอำเภอเกษตรปลอดภัย ก่อนขยายสู่ระดับจังหวัด เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละพื้นที่

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี อาทิ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียงมาร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม รัฐบาลต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามากำหนดพื้นที่ (โซนนิ่ง) เพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสิ่งสำคัญต้องผลักดันให้สินค้าเกษตรผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)

“ถ้าทำได้ตามข้อเสนอ ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรก็จะไม่มี เพราะไม่มีสารตกค้าง การแปรรูปอาหารผู้ประกอบการก็ไม่กังวลกับความไม่ปลอดภัย มูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกในอนาคตอาจเพิ่มขึ้นได้อีก 20-30% จากขณะนี้ ผมจึงเห็นด้วยที่รัฐบาลจะแบน 3 สารคือ พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอสเพื่อให้เป็นภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย ปลอดภัย”